

Chi Tran

**Phong sự Thiên Chúa hay nô lệ tìn c?**

**22/09 – Chúa Nhật 25 Tháng Năm năm C.**

**"Các con không th làm tôi Thiên Chúa mà li làm tôi tìn c a đ c".**

**Li Chúa: Lc 16, 10-13 {ho c 1-13}**

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi y, Chúa Giêsu phán cùng các môn đ r ng: {"M t ng i phú h kia có m t ng i qu n lý, và ng i này b t cáo đã phung phí c a ch . Ông ch g i ng i qu n lý đ n và b o r ng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính s công vi c qu n lý c a anh, vì t nay, anh không th làm qu n lý n a'. Ng i qu n lý nghĩ th m r ng: 'Tôi ph i làm th nào, vì ch tôi c t ch c qu n lý c a tôi? Cu c đ t thì không n i, ăn mà thì h ng i. Tôi bi t ph i li u th nào, đ khi m t ch c qu n lý, thì s có ng i đón t p tôi v nhà h'.

"V y anh g i t ng con n c a ch đ n và h i ng i th nh t r ng: 'Anh m c n ch tôi bao nhiêu?' Ng i y đáp: 'M t trăm thùng đ u'. Anh b o ng i y r ng: 'Anh hãy li y v n t , ng i xu ng mau mà vi t li: năm m i'. R i anh h i ng i khác r ng: 'Còn anh, anh m c n bao nhiêu?' Ng i y đáp: 'M t trăm gi lúa mi n'. Anh b o ng i y r ng: 'Anh hãy li y v n t mà vi t li: tám m i'. Và ch khen ng i qu n lý b t li ng đó đã hành đ ng cách khôn khéo: vì con cái đ i này khi đ i x v i đ ng lo i thì khôn khéo h n con cái s sáng.

"Ph n Th y, Th y b o các con: Hãy dùng tìn c a gian đ i mà mua li y b n h u, đ khi m t h t tìn c, thì h s đón t p các con vào ch n an ngh đ i đ i.)

"Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc nhỏ của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?"

"Không đời nào có thể làm tôi hai chủ: vì họ có nó ghét chủ này và muốn chủ kia; họ có phẫn nộ chủ này và khinh chủ kia. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền chủ của đời này."

**Lời Chúa: Am 8, 4-7; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13**

## **NGUYÊN LÝ QUẢN LÝ KHÔN NGOAN VÀ TRUNG THÀNH**

GM Giuse Ngô Quang Kiệt

**\*Chuyện kể:** Một nhà Thủ quỹ Ngân hàng nhà giàu, cho vay mượn nhiều. Một hôm sai Phùng Nguyên sang đòi tiền đòi nợ. Trước khi đi, Phùng Nguyên hỏi: "Ngài có muốn mua gì không?". Một nhà Thủ quỹ Ngân hàng trả lời: "Nghe anh xem thế gì nhà anh có thì mua". Khi đến đòi tiền, Phùng Nguyên cho gọi dân tôi báo nợ: "Các người nợ bao nhiêu, Một nhà Thủ quỹ Ngân hàng đưa cho anh". Rồi chàng tính vốn lãi, đem văn tờ ra đòi sách. Khi trả về, Phùng Nguyên nói với Một nhà Thủ quỹ Ngân hàng: "Nhà ngài không thiếu gì, có lẽ anh thiếu tiền nghĩa. Tôi đã trả mua tiền đòi tiền cho ngài rồi. Tôi chắc là để ý ngài". Về sau Một nhà Thủ quỹ Ngân hàng bãi quan, về đòi tiền. Dân để ý như anh xa ra đón trả lời anh. Một nhà Thủ quỹ Ngân hàng ngạc nhiên hỏi Phùng Nguyên: "Đó hẳn là cái gì nghĩa mà ông đã mua cho tôi ngày trước".

- Nghe chuyện này, có lẽ mọi người đều đồng ý với Một nhà Thủ quỹ Ngân hàng Phùng Nguyên chắc là người quản lý trung thành và khôn ngoan. Trung thành vì ông đã biết cách làm việc cho chủ. Khôn ngoan vì ông biết nhìn xa trông rộng, đưa tiền vào những công việc có ích lợi lâu dài. Nhờ sự khôn ngoan của Phùng Nguyên, Một nhà Thủ quỹ Ngân hàng đã vượt qua được những khó khăn gian khổ.

- Người quản lý trong bài Phúc Âm hôm nay khôn ngoan nhưng không trung thành. Khôn ngoan nhanh nhẹn, trong mắt thế gian người đã tìm ra phương pháp quản lý cho tốt đẹp lại. Nhưng ông ta đã không trung thành vì ông đã phung phí, làm hỏng tài sản của chủ.

- Khi khen người quản lý này khôn khéo, Chúa Giêsu không khen người tính gian giảo, thì người trung thực của ông. Người chỉ khen người sảng thông minh nhậy bén của ông. Người cũng mong con cái sảng sáng cũng biết thông minh nhậy bén trong việc tìm kiếm Nước Trời.

- Quả thực chúng ta là những người quản lý của Chúa. Tất cả những gì ta có đều là của Chúa. Sự sống, sức khỏe, tài năng, tiền bạc... đều không phải của ta. Ta chỉ quản lý chúng.

- Hai đức tính quý của người quản lý là trung thành và khôn ngoan.

**Người quản lý trung thành gìn giữ nguyên vẹn tài sản của chủ. Không phung phí, không làm mất mát hao hụt. Người quản lý khôn ngoan sẽ tìm cách sinh lợi cho chủ, làm cho tài sản ngày càng gia tăng. Tiền bạc có thể sinh lợi ở ba góc độ khác nhau.**

**Mức độ bình thường nhất là:** tiền đưa ra tiền. Dùng tiền gửi ngân hàng để lấy tiền lãi. Dùng tiền đưa vào công việc thương mại, kinh doanh để kiếm được nhiều tiền hơn nữa.

**Mức độ thứ hai cao hơn là:** dùng tiền đưa vào chắt xắt, vào giáo dục, vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nước đưa tiền rót nhiều vào giáo dục. Vì thế họ đã đào tạo được một đội ngũ trí thức đông đảo có kiến thức, có khoa học kỹ thuật. Nhờ thế, không những họ làm cho đất nước giàu mạnh mau chóng, mà còn nâng cuộc sống nhân dân lên cao hơn, giàu có sung túc vì của cải vật chất và nhất là cao đẹp vì có văn hóa, đạo đức.

**Mức độ thứ ba, cũng là mức độ cao nhất là:** dùng tiền mua hạnh phúc vĩnh cửu. Bên tiền của hay họ nát đi thì nay thành gia sản vĩnh viễn ở trên trời. Để làm được việc này, ta phải vượt qua sự khôn ngoan, nhậy bén để tính toán của người đời đời thì sự khôn ngoan nhậy bén để quản lý đi theo tinh thần Phúc Âm.

Tổ họp gia sản trên trời khác với tổ họp gia sản nơi trần gian.

Gia sản nghiệp trên trần gian được cất vào két sắt tích lũy. Gia sản trên trời được cất vào két sắt để đi. Đó tích lũy tài sản nghiệp trên trần gian, ta phải tiết kiệm, chi tiêu tiết, chắt bóp, nghĩ đến nhu cầu của bản thân mình để dành dụm khác. Đó tích lũy gia sản trên trời, ta phải rộng rãi, hào phóng nghĩ đến người khác hơn bản thân mình. Càng cho đi thì đi này, ta càng giàu có hơn trên trời. Người nghèo là Chúa Giêsu hóa trang. Khi ta giúp đỡ người nghèo là ta chuyển tiền vào thiên quốc. Qua trung gian người nghèo, được tin trên trần gian hay hết sức biến thành tài sản vĩnh cửu trên trời.

Chúng ta là con cái sáng. Hãy biết sống theo con đường sáng của Phúc Âm. Hãy xin Chúa ban cho ta sự khôn ngoan của Phúc Âm. Hãy rèn luyện cho ta có sự nhậy bén đi với những thực tại vĩnh cửu trên trời. Amen.

### **KIỂM ĐIỂM ĐỐI SỰ NG**

- 1) Con cái đi này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đi đường lạc lối. Bạn nghĩ gì với câu này?
- 2) Anh em không thể vâng làm tôi Thiên Chúa, vâng làm tôi tiền bạc được. Bạn đã coi những gì nào và đã yêu mến những gì nào hơn?
- 3) Hãy dùng tiền bạc để chính mà tiêu lộ bày bản bè, phòng khi hết tiền hết bạc, hãy sẵn đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu. Bạn hiểu câu này thế nào? Bạn đã thực hành chưa?
- 4) Làm sao để trở thành người quản lý trung thành và khôn ngoan của Chúa?  
gplongxuyen

-----